



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕.๐๖๒/๒๗๗

โรงเรียนมัธยมศึกษา
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
๔๐๑๖๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๓)

จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีความรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘) ลว.๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาจึงขออนุญาตปิดทำการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จึงขอปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอนตามประกาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชรา สิงห์หลง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา



ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษา

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

.....

เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘) ลว.๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔ มาตรการควบคุมบูรณาการ ข้อ ข การปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ ๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนมัธยมศึกษา จึงกำหนดขยายเวลาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ต่อจากประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษา ฉบับที่ ๒ ให้งดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และกำหนดมาตรการดำเนินการ ดังนี้

๑. นักเรียน เข้าเรียนด้วยระบบการสอน (Online) ของโรงเรียน ตามตารางเรียนประจำวัน และให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตาม ดูแล การเรียนรู้ของนักเรียนจากระบบออนไลน์ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ให้ถือตามระเบียบการวัดและประเมินผล และประกาศของโรงเรียนมัธยมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. ให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของ อ. มัญจาคีรี คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ. ขอนแก่น และเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างใกล้ชิด

๔. ครูผู้สอนประจำวิชา จัดระบบการสอนออนไลน์ (Online) จัดทำสื่อการเรียนรู้ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน อำนวยความสะดวก นิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ และฝ่ายบริหาร

๕. ให้ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานตามคำสั่งเวรวันหยุดราชการของโรงเรียน

๖. ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและขออนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา และรายงานการเดินทางให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเดินทางกลับถึงเคหะสถานที่พักอาศัย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์โรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นางพัชรา สิงห์ทอง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา